
-ส ำเนำ- 
บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวง 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3/๒๕๖5 (ครั้งที่ 3)  ประจ ำปี ๒๕๖5 

วันที่  24  เดือนสิงหำคม พ.ศ. 25๖5 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวง 

ผู้มำประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
หมำย
เหตุ 

๑ นายจรูญ  โจ้พิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จรูญ  โจ้พิมาย  
๒ นายชนัตร  คาบพิมาย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ชนัตร  คาบพิมาย  
๓ นายชั้น  อินทร์มณี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑ ชั้น  อินทร์มณี  
๔ นายมานะศักดิ์  ขาวเมืองน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 มานะศักดิ์ ขาวเมืองน้อย  
๕ นางปาณัสวีร์  บุญพิมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 ปาณัสวีร์  บุญพิมาย  
๖ นายวิโรจน์  ค้าคุ้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 วิโรจน์  ค้าคุ้ม  
๗ นายวรุตม์  บ ารุงไร ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 วรุตม์  บ ารุงไร่  
๘ นางเสาวนีย์  ฮัพพ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7 เสาวนีย์  ฮัพพ์  
๙ นายเลี่ยม  สิทธิค้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 เลี่ยม  สิทธิค้า  

๑๐ นายประคอง  เสกสรรค์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 ประคอง  เสกสรรค์    
๑๑ นายประภาศ  สมพิมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 11 ประภาศ  สมพิมาย  
๑๒ นางศิริรัตน์  จุกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 12 ศิริรัตน์  จุกลาง  
13 จ่าสิบโทปราโมทย์ เดชขุนทด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ปราโมทย์  เดชขุนทด  

 
 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

คณะผู้บริหาร 
นายจ่ง         สัตยารัฐ  ต าแหน่ง  นายก อบต.ท่าหลวง 
นายสามารถ   ภูมิค้า  ต าแหน่ง  รองนายก อบต.ท่าหลวง 
นายอ านาจ    ซื่อตรง  ต าแหน่ง  รองนายก อบต.ท่าหลวง 
นายสุพจน์   ยอดโยธี  ต าแหน่ง  เลขานุการนายก อบต.ท่าหลวง 

 
พนักงานส่วนต าบล 
นางจันทัปปภา  ดอกเต็งกลาง ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
นายวีรัช  เหมือนกลาง  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
นายประวิทย์ สุขกระชอน  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
นายสัญญา  ทรัพย์ศิริกุล  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
นางอัจฉรี  คงมงคล  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นางสาวยุภาภรณ์  เมืองอินทร์ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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 เริ่มประชุมเวลำ  10.0๐  น. 
จ.ส.ท.ปราโมทย์  เดชขุนทด        เมื่อถึงเวลาเปิดประชุม เลขานุการสภาได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก อบต. ที่ได้ 
เลขานุการสภาฯ   ลงชื่อไว้แล้วปรากฏว่ามีจ านวนครบองค์ประชุม จึงเชิญสมาชิก อบต. เข้าห้อง 
    ประชุม และเชิญท่านประธานสภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์
    ไหว้พระพร้อมกัน 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
นายจรูญ โจ้พิมาย  1.1  แจ้งเรื่องการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3  
ประธานสภาฯ  ของปี พ.ศ. 2565  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  
นายจรูญ   โจ้พิมาย 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565  ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบ

รายงานการประชุมที่ ได้ส าเนาแจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล              
ท่าหลวงทุกท่านแล้ว  ทีละหน้า  หากมีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะเสนอแก้ไขให้เสนอแก้ไขได้  
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม มีมติรับรอง 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  

ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถำม 
-ไม่มี- 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำแล้วเสร็จ 
    4.1  เรื่องกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

งบประมำณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมกำรแปรญัตติเสร็จแล้ว (วำระท่ี 2)  
นายจรูญ  โจ้พิมาย แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ประชุมสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 และได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่  

17  สิงหาคม  2565  เวลา 14.00 – 16.30 น.  และวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565  
เวลา 08.30 – 16.30  และวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.00 น.  ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว
เสร็จ  และได้ส่งรายงานและบันทึกความเห็นเกี่ยวกับการแปรญัตติ  ให้ประธานสภาเพ่ือให้
สมาชิกสภาพิจารณา  ตามระเบียบที่ก าหนดไว้มีรายละเอียดดังนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2566 จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

 1.  นายชั้น  อินทร์มณี  เป็นประธานกรรมการ 
 2.  นายประคอง  เสกสรร  กรรมการ 
 3.  นายวิโรจน์  ค้าคุ้ม   กรรมการ 
 4.  นางศิริรัตน์  จุกลาง   กรรมการ 
 5.  นางปาณัสวีร์  บุญพิมาย  เลขานุการ 

ต่อไปผมขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติได้แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ 
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นายชั้น อินทร์มณี เรียนท่านประธานสภากระผมนายชั้น   อินทร์มณี ประธานกรรมการแปรญัตติ  ขอเสนอเรื่อง 
ประธานกรรมการฯ พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่

มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง   ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 
3/2565  ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 นั้น ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 (ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
หลวง เป็นผู้เสนอ) และองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือ
พิจารณาแปรญัตติก าหนดแปรญัตติ 3 วัน นับตั้งแต่วันรับหลักการตามระเบียบก าหนดไม่น้อย
กว่า 24 ชั่วโมง คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2566 ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  แต่งตั้งขึ้นได้ประชุมกันครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. โดยมติเลือกกันเอง ดังนี้ เลือกนายชั้น   อินทร์มณี เป็น
ประธานกรรมการแปรญัตติอย่างเป็นเอกฉันท์ เลือก  นางปาณัสวีย์  บุญพิมาย เป็นเลขานุการ
ด้วยมติเอกฉันท์และได้ประชุมครั้งที่ 2 อีกในวันที่ 22  สิงหาคม  2565 เวลา 16.00 น. 
รายละเอียดในการพิจารณาในวันนั้น มีดังนี้ 

1.   ผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบท่าหลวง มอบหมายให้มาชี้แจงแสดงความคิดเห็น 
      ต่อคณะกรรมการ 

    นายสามารถ  ภูมิค้า 

   2.  ผู้ที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติเชิญมาร่วมประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็น  
     คือ จ่าสิบโทปราโมทย์   เดชขุนทด  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

   3.  สมาชิกสภาหรือผู้บริหารที่ยื่นค าขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
     งบประมาณ พ.ศ. 2566 

    - ไม่มี – 

   4.  ผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     ของคณะกรรมการแปรญัตติเป็นดังนี้ 

    4.๑ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6      
      ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ทั้งฉบับไม่มีการแก้ไข 

   ต่อไปขอให้คณะกรรมการพิจารณา  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2566  ได้ตรวจสอบตั้งแต่หน้าแรกมีคณะกรรมการท่านใดสงสัยหรือจะเสนอแก้ไขก็เสนอ 

แก้ไขได้ มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมทั้งฉบับเป็นอันว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  ได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อย
แล้วผมเองก็จะด าเนินการน าเสนอให้ประธานสภาด าเนินการต่อไป 
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นายจรูญ โจ้พิมาย แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจาณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 
ประธานสภาฯ  ผ่านการ พิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว  ไม่มีการแก้ไขท้ังฉบับจึงให้ที่ 

ประชุมสภาลงมติ ว่าเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ที่ 
ผ่านการพิจารณาในวาระท่ีสองหรือไม่ 

มติที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  

   4.2 กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2566 วำระลงมติ                  
(วำระท่ี 3) 

นายจรูญ โจ้พิมาย ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบเพ่ือพิจารณาในวาระที่สาม 
ประธานสภาฯ   
จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดชขุนทด  เรียนท่านประธานสภาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2554) ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

วาระที่สาม  ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น  จะได้ลงมติให้อภิปรายถ้ามีเหตุอัน
สมควรในการพิจารณาในวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ ต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาได้ด าเนินการต่อครับ 

นายจรูญ  โจ้พิมาย มีท่านใดสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม  ว่าจะให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปี 2566 เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2566 

ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  -ไม่มี- 

ระเบียบวำระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
นายจรูญ โจ้พิมาย มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่  
ประธานสภาฯ 

นายสามารถ  ภูมิค้า เรียนท่านประธานสภา  ท่านนายก  และสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน  ผมเองมีเรื่องแจ้งให้ทราบ 
รองนายก อบต.  ดังนี้  เมื่อวานพอดีผมได้เข้าร่วมประชุมกับอ าเภอ  เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม        

อ าเภอพิมายในที่ประชุม  เขาเสนอทุบฝายบ้านจารย์ต ารา  หมู่ที่  5  ทิ้ง  ผมเองเลยชี้แจงไป
ว่าการจะทุบฝายทิ้งจะเกิดปัญหาตามมามากมายเก่ียวกับปัญหาน้ าอุปโภคบริโภค  เพราะเมื่อ
เวลาถึงฤดูแล้งฝายตัวนี้  จะกักเก็บน้ าไว้ท าประปาของหมู่บ้านทั้งต าบลท่าหลวง  ถือว่าเป็น
หัวใจหลักเรื่องน้ าของต าบลท่าหลวง  ทางอ าเภอก็รับฟัง  และได้ให้ ผอ. วีรัช เหมือนกลาง  ได้
ชี้แจงรายละเอียดต่อ 

นายวีรัช เหมือนกลาง เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ผมเองได้เข้าร่วมกับท่านรองฯสามารถ   
ผอ.กองช่าง อบต.ท่าหลวง  ผมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  ดังนี้ 

1.  เสนอให้ท าฝายยางโดยให้ชลประทานเป็นผู้ออกแบบ  ทาง อบต. เราจะท าหนังสือของบ     
     ผ่านอ าเภอเพ่ือให้อ าเภอส่งเรื่องของบไปยังชลประทานที่ประชุมเห็นด้วย 

     2.  เสนอให้ท าคันดินกั้นแม่น้ ามูลในเขตต าบล  ทุกต าบลที่มีแม่น้ ามูลไหลผ่านเพื่อป้องกันน้ า 
       ล้นฝั่งแก้ปัญหาน้ าท่วม 



5 
 

3.  เรื่องการท าพนังก้ันดินในเขตต าบลของเรานั้น  ตอนนี้มีบริษัทมาส ารวจออกแบบลงพื้นที่   
    ม.2  ม.12  ม.8 ที่เป็นจุดอันตราย เพราะดินเริ่มพังสไลด์ลงมูล  แต่ที่แน่ๆ ม.2 บริเวณวัด 
    ท่าหลวงน่าจะได้งบประมาณปีหน้า  ส่วนหมู่อื่นๆ  เอาเข้าแผนไว้  ผมเองก็อยากฝากให้ 
    ท่านสมาชิกได้ไปปรึกษาหรือกับผู้ใหญ่บ้านเคลียร์พ้ืนที่  ที่จะก่อสร้างให้เรียบร้อย 

นายวรุตม์ บ ารุงไร่ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาทุกท่าน  ผมเองอยากฝากทาง  ผอ. ช่าง ได้ส ารวจพนังมูล 
สมาชิก อบต.ม.6  บริเวณบ้านสนุ่นให้ด้วยเพื่อเข้าแผนไว้ 

นายจ่ง สัตยารัฐ  เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมมีเรื่องฝากให้สมาชิก อบต. ได้รับ 
นายก อบต.  ทราบ  ดังนี้ 
   1.  เรื่องถนนสายท่าหลวง ม.1 เชื่อมต าบลรังกาใหญ่ ถนนท่าระก าตอนนี้ทาง  อบจ. ได้อนุมัติ 

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  500,000  บาท  ในส่วนที่เหลือผมบอกให้กองช่างได้
ด าเนินการของบประมาณจากกรม 

   2.  เรื่องการสร้างบ้านผู้ยากไร้หมู่ที่ 4 ถามสมาชิกว่าได้ด าเนินการแล้วหรือยัง 

นางปาณัสวีย์ บุญพิมาย เรียนท่านประธานสภา และสมาชกสภาทุกท่าน  ดิฉันได้ไปตรวจดูและสอบถามท่านผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิก อบต.ม.4  แล้ว  ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

นายจรูญ  โจ้พิมาย ส าหรับการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้หมู่ที่ 2  ก็ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  โดยได้รับงบบริจาค 
ประธานสภาฯ จากชาวบ้านเพิ่มเติม สองหมื่นกว่าบาท  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี

ผมขอขอบพระคุณ  สมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและด าเนินการกิจการสภาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยทุกอย่าง  ผมขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
      

จ.ส.ท.      ปราโมทย์   เดชขุนทด ผู้จดบันทึก 
           (ปราโมทย์   เดชขุนทด) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

     (ลงชื่อ)        ชนัตร คาบพิมาย ประธานกรรมการ 
        (นายชนัตร คาบพิมาย) 

     (ลงชื่อ)        ประภาศ สมพิมาย กรรมการ 
             (นายประภาศ  สมพิมาย) 

     (ลงชื่อ)            ศิริรัตน์ จุกลาง  กรรมการ 
             (นางศิริรัตน์  จุกลาง) 

      รับรองถูกต้องตามมติที่ประชุม 
(ลงชื่อ)         จรูญ  โจ้พิมาย  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
      (นายจรูญ   โจ้พิมาย) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 


